

ผลการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา
จำนวนครู บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ รอบปีการศึกษา ๒๕๖๒

ครั้ง	ประชุม(คน)	อบรมสัมมนา(คน)	ศึกษาดูงาน(คน)	อื่นๆ (คน)
๑ ครั้ง	-	-	-	-
๒ ครั้ง	๓	๒	-	-
๓ ครั้ง	-	๒	-	-
๔ ครั้ง	-	๒	-	-
๕ ครั้ง	-	๑	-	-
มากกว่า ๕ ครั้ง	-	-	-	-

ครู บุคลากรได้รับการยกย่อง ดีเด่น (รับโล่รางวัล เกียรติบัตร อื่นๆจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
อื่นๆ)

ระดับ	จำนวน	ชื่อรางวัล
ระดับสถานศึกษา	-	-
ระดับเขตพื้นที่	๒๓ รายการ	<p>๑. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๒. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๓. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๔. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๕. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p>

ระดับ	จำนวน	ชื่อรางวัล
ระดับเขตพื้นที่	๒๓ รายการ	<p>๖. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๗. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๘. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๙. นายจักรพจน์ สุนทรารวิรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖</p> <p>๑๐. นายจักรพจน์ สุนทรารวิรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๑๑. นายจักรพจน์ สุนทรารวิรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword game) ระดับชั้น ป.๑-ป.๖</p> <p>๑๒. นางจารุวรรณ ติมัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-ป.๓</p> <p>๑๓. นางจารุวรรณ ติมัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะแนน</p>

		<p>และการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖</p> <p>๑๔. นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุดิ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-ป.๓</p> <p>๑๕. นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุดิ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะแนนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖</p>
--	--	--

ระดับ	จำนวน	ชื่อรางวัล
ระดับเขตพื้นที่	๒๓ รายการ	<p>๑๖. นางสาวสุนัดดา สถานธง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-ป.๓</p> <p>๑๗. นางสาวสุนัดดา สถานธง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะแนนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖</p> <p>๑๘. นางจรรุวรรณ ตีมัย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p> <p>๑๙. นายบุญทัน ว่างพิลา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p> <p>๒๐. นางมนุลา ภูชุมพล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p> <p>๒๑. นางนงนุช โยเรือง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p> <p>๒๒. นายจักรพจน์ สุนทรวีรัตน์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p> <p>๒๓. นายจักรพจน์ สุนทรวีรัตน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล</p>

		รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ” ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
ระดับเขตตรวจราชการ	-	-

ระดับ	จำนวน	ชื่อรางวัล
ระดับภาค	๓ รายการ	<p>๑. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖</p> <p>๒. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๒๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖</p> <p>๓. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๓๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้</p>
ระดับประเทศ	๓ รายการ	<p>๑. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖</p> <p>๒. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๒๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖</p> <p>๓. นายบุญทัน วังพิลา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๓๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้</p>

อ้างอิงจาก : รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

